

จำนวนมาก

ท สร.๐๕๐๐/ ๓๓๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๘ เมษายน ๒๕๐๔

เรื่อง การประชุมสันเข็ชการ เกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๕
ณ เขตูด สาธารณรัฐเกาหลี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือที่ กษ.๐๒๐๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

ตามที่เสนอขออนุมัติจัดส่งผู้แทนไทยคณะหนึ่งจำนวน ๗ นาย ไปร่วม
ประชุมสันเข็ชการ เกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๕ ณ เขตูด สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ในจำนวนนี้ขอจะออกค่าใช้จ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้ ๓ นาย และธนาคารกรุงเทพ จำกัด จะออกค่าใช้จ่าย
ให้ ๑ นาย คงขอใช้เงินจากงบประมาณ ๓ นาย และว่าการประชุมสันเข็ชการ เกษตร
และสหกรณ์ในตะวันออกไกลไปประชุมมาแล้ว ๔ ครั้ง และได้จัดประชุมในประเทศต่าง ๆ
ยังเหลือสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับประเทศไทย ที่ยังไม่เคยรับเป็นเจ้าภาพเคย ในปี
๒๕๑๐ หากสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพได้ ก็สมควรที่ประเทศไทย
จะรับเป็นเจ้าภาพโดยนารษาท จึงขออนุมัติรับหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ
จัดให้มีการประชุมสันเข็ชการ เกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๖ ขึ้น ณ
กรุงเทพฯ ในกรณีที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่อาจรับเป็นเจ้าภาพได้ นั้น

โดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการเงิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะ เป็นผลดีต่อการสหกรณ์และการพัฒนา
ทางเกษตร ประกอบกับได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนอยู่แล้ว จึงไม่ขัดข้องในเรื่อง
การเงิน สำหรับผู้แทนรวม ๓ นาย ขอให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง ประเภทค่าใช้จ่าย
ในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติปี ๒๕๐๔ ซึ่งสำนักงบประมาณจะได้พิจารณา
จัดสรรให้ตามความจำเป็น อนึ่ง ในการที่กระทรวงเกษตรขออนุมัติรับหลักการให้ประเทศ
ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมสันเข็ชการ เกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล
ครั้งที่ ๖ ณ กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๑๐ ในกรณีที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่อาจรับเป็นเจ้าภาพ
ได้นั้น ในเรื่องการเงินสำนักงบประมาณไม่ขัดข้อง โดยเห็นควรให้ใช้จ่ายเงินจากงบกลาง
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ซึ่งจะได้อพิจารณาจัดสรร
ให้ตามความเหมาะสมเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๐๔ ลงมติเห็นชอบ
ด้วยและอนุมัติ กับรับหลักการตามที่กระทรวงเกษตร เสนอ ส่วนการเงินให้ติดก้อทำความ
ตกลงกับสำนักงบประมาณ

(ไปรคทลิก)

จึงขอรับเข้ามา พร้อมนี้ได้นำใจให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง กระทรวงมหาดการแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ
ด้วยสำเนาของปริมาณทราบแล้ว.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นาย บ. ส. ส.

(นายบุญ บุรุษ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

ของกลาง.